

ผอ.อ.อ.อ.
อ.อ.อ.



สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
เลขรับที่ 3163
วันที่รับ 27 เม.ย. 2565
เวลา 15.40
ลงชื่อ <i>[Signature]</i> ผู้รับ

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

ด่วนที่สุด

ที่ สก (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๑ ๘๘๗๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง/ผู้อำนวยการท้องถิ่น

ข้อความ

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว (กปภจ) ได้ติดตามสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕)" ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ในช่วงวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สมได้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้ทราบและเตรียมการป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสาร จากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น การดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศแปรปรวน ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

๒. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ตำรวจ การไฟฟ้า หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงชนบท เกษตรอำเภอ อาสาสมัคร องค์กรการกุศล ฯลฯ ในพื้นที่ ตรวจสอบ ความมั่นคง แข็งแรงของ ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ บูรณาการเตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความพร้อมปฏิบัติงาน อำนาจความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

/๓.กรณีมีเหตุด่วนสาธารณภัย...

-๒-

๓. กรณีมีเหตุด่วนสาธารณภัย ให้แจ้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 สระแก้ว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๗๕-๖
 โทรสารหมายเลข ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๐๒ หรือสายด่วน ๑๗๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานให้หน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกองอำนาจการป้องกันและ
 บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก (กปภจ)๐๐๒๑/ว ๐๘๘๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 ผู้อำนวยการจังหวัด



ปก.ภาวสุภคธรรมที ๓
 "เป็นหน่วยแม่ข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง"

